



เลขประจำตัวประชากรข้ามชาติรุ่นใหม่ **Get !**

ไม่รู้ไม่ได้ซีรีส์ 1/4 เลขประจำตัวเก่าเปลี่ยนเลขประจำตัวใหม่ได้อย่างไร?



**ตามกลไกเปลี่ยนบัตรเมื่อหมดอายุ
ควบคู่กันไป(ใช้คำร้องแบบเดิม
สำหรับการ ยื่นขอต่างๆ)**

**เพียงแค่ต้องการเปลี่ยนเลขประจำ
ตัวรุ่นใหม่(ใช้คำร้องแบบใหม่)**



การต่ออายุ แก้ไขข้อมูลหรือขอ
ทำ(เปลี่ยน)บัตรใหม่ เลขประจำตัวรุ่นเก่าจะ
เปลี่ยนเป็นเลขประจำตัวรุ่นใหม่พร้อมกัน

ผู้ที่เพียงแค่ต้องการเปลี่ยนเลขประจำตัวรุ่น
ใหม่ ก่อนบัตรเดิมหมดอายุ(เพื่อให้การเปลี่ยน
เลขประจำตัวรุ่นใหม่ของประชาชนมีความ
คล่องตัว มาตรการนี้ให้ใช้กับประชากรข้าม
ชาติที่ไม่ใช่แรงงานข้ามชาติมีสิทธิทำก่อน)



จากวิธีการดังกล่าว การเปลี่ยนใช้หมายเลข
ประจำตัวรุ่นใหม่ไม่จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่าย
เพิ่มเติม จะเสียค่าธรรมเนียมการต่ออายุ
แก้ไขข้อมูลหรือขอทำ(เปลี่ยน)บัตรใหม่ที่มี
อยู่เดิมเท่านั้น

นับตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2021 ถึงวันที่ 2
มกราคม 2022 ไม่เก็บค่าธรรมเนียมในการขอ
เปลี่ยนเลขประจำตัวรุ่นใหม่



- วันที่ 1 มกราคม 2031 เป็นต้นไปหยุดใช้เลขประจำตัวรุ่นเก่าทั้งหมด
- วันที่ 1 มกราคม 2031 หากยังไม่ได้เปลี่ยนเลขประจำตัวรุ่นใหม่ เลขประจำตัวรุ่นเก่ายังคงใช้ได้
- ผู้ที่เพียงแค่เปลี่ยนใช้เลขประจำตัวรุ่นใหม่ก่อนบัตรหมดอายุ กำหนดวันหมดอายุของบัตรประจำตัวไม่เปลี่ยนแปลง

**หมายเหตุ: ประชากรข้ามชาติประกอบด้วย "พลเมืองที่ไม่มีทะเบียนบ้านในไต้หวัน คนต่างชาติน
ชาวจีนแผ่นดินใหญ่ คนฮ่องกงหรือมาเก๊า"**

โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ **NIA**
มุมเฉพาะเลขประจำตัวรุ่นใหม่สำหรับ
ประชากรข้ามชาติ





เลขประจำตัวประชากรข้ามชาติรุ่นใหม่ **Get !**
ไม่รู้ไม่ได้ซีรีส์ 2/4-มีผลกระทบต่อบัตรประเภทอื่นไหม?

1

ต้องเปลี่ยนบัตรประจำตัวใหม่ทันที

หมายเลขพลเมืองอิเล็กทรอนิกส์
(สามารถยื่นขอพร้อมกันที่เคาน์เตอร์NIA)

2

บัตรประจำตัว/ข้อมูล ประเภทที่ยัง ไม่ได้รับผลกระทบ

บัตรประกันสุขภาพ ใบขับขี่ บัญชีธนาคารและไปรษณีย์
ข้อมูลการประกันภัย(ประกันสุขภาพและประกันภัย
แรงงาน ประกันภัยส่วนบุคคล)

3

ข้อมูลที่ไม่ได้รับผลกระทบ

แจ้งเสียภาษี จดทะเบียนบริษัท/อสังหาริมทรัพย์
โทรคมนาคม

หมายเหตุ: ประชากรข้ามชาติประกอบด้วย "พลเมืองที่ไม่มีทะเบียนบ้านในไต้หวัน คนต่างชาติ
ชาวจีนแผ่นดินใหญ่ คนฮ่องกงหรือมาเก๊า"

โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ **NIA**
มุมเฉพาะเลขประจำตัวรุ่นใหม่สำหรับ
ประชากรข้ามชาติ





เลขประจำตัวประชากรข้ามชาติรุ่นใหม่ Get!

ไม่รู้ไม่ได้ซีรีส์ 3/4-จะมีผลกระทบต่อกิจกรรมในชีวิตประจำวันไหม?



รถไฟความเร็วสูง รถไฟ รถประจำทาง: เลขประจำตัวรุ่นใหม่/เก่า/หมายเลขหนังสือเดินทางล้วนใช้ได้
เครื่องบิน: เส้นทางบินในประเทศ เลขประจำตัวรุ่นใหม่/เก่า/หมายเลขหนังสือเดินทางล้วนใช้ได้
ใบขับขี่: ไม่ได้รับผลกระทบ(หมดอายุค่อยทำการเปลี่ยน)



สั่งจองซื้อหน้ากากอนามัย: ไม่ได้รับผลกระทบ
บันทึกประวัติคนไข้: ไม่ได้รับผลกระทบ
บัตรประกันสุขภาพ: ใช้เลขประจำตัวรุ่นเก่าเข้าร่วมประกัน สามารถใช้บัตรรุ่นเก่าหาหมอได้ ใช้เลขประจำตัวรุ่นใหม่เข้าร่วมประกัน จำเป็นต้องทำการเปลี่ยนบัตรใหม่(ต้องเสียค่าทำบัตร 200 เหรียญได้ทุกวัน)



แจ้งเสียภาษี: เลขประจำตัวรุ่นใหม่/เกาล้วนใช้ได้
ธนาคาร: ธนาคารจะแจ้งให้ทำการแก้ไขข้อมูลเอง
ไปรษณีย์ ประกันภัย: ไม่จำเป็นต้องแก้ไขข้อมูลในทันที



แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ: ส่วนใหญ่ไม่ได้รับผลกระทบ
หากพบว่ามีแพลตฟอร์มที่ไม่สามารถรองรับเลขประจำตัวรุ่นใหม่ได้ โปรดใช้ช่องทางต่อไปนี้เพื่อสะท้อนปัญหา:

- สายด่วนบริการสอบถามความเป็นอยู่ในไต้หวันสำหรับชาวต่างชาติ(0800-024-111)
- สายด่วนบริการของกระทรวงมหาดไทย(1966) อีเมลสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
- สายตรงกระทรวงเศรษฐกิจ(02-23212200 ต่อ 8751)

หมายเหตุ: ประชากรข้ามชาติประกอบด้วย "พลเมืองที่ไม่มีทะเบียนบ้านในไต้หวัน คนต่างชาติ ชาวจีนแผ่นดินใหญ่ คนฮ่องกงหรือมาเก๊า"

โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ NIA มุมเฉพาะเลขประจำตัวรุ่นใหม่สำหรับประชากรข้ามชาติ





เลขประจำตัวประชากรข้ามชาติรุ่นใหม่ Get!

ไม่รู้ไม่ได้ซีรีส์ 4/4-จะมีผลกระทบต่อกิจกรรมในชีวิตประจำวันไหม?



จดทะเบียนบริษัท: ไม่ได้รับผลกระทบ
จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า: ไม่ได้รับผลกระทบ
จดทะเบียนอสังหาริมทรัพย์: ไม่ได้รับผลกระทบ



การประปา: ไม่ได้รับผลกระทบ
เบอร์มือถือ: ยื่นขอและใช้งานไม่ได้รับผลกระทบ
การไฟฟ้า แก๊สธรรมชาติ: ไม่จำเป็นต้องแก้ไขข้อมูลในทันที



ชื่อบัตรศูนย์ศิลปการแสดงแห่งชาติ: ไม่ได้รับผลกระทบ
ชื่อบัตรโรงละครแห่งชาติ: ไม่ได้รับผลกระทบ
ชื่อบัตรศูนย์ศิลปะแห่งชาตินครเกาสง: ไม่ได้รับผลกระทบ



หมายเลขพลเมืองอิเล็กทรอนิกส์: ต้องทำการเปลี่ยนใหม่(สามารถยื่นขอที่
เคาน์เตอร์ NIA)
คุณสมบัติสมาชิกองค์กรภาคประชาชน: ไม่ได้รับผลกระทบ
คู่มือพนักงานเรือ: เปลี่ยนเมื่อหมดอายุควบคู่กัน

หมายเหตุ: ประชากรข้ามชาติประกอบด้วย "พลเมืองที่ไม่มีทะเบียนบ้านใน
ไต้หวัน คนต่างชาติ ชาวจีนแผ่นดินใหญ่ คนฮ่องกงหรือมาเก๊า"

โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ NIA มุมเฉพาะ
เลขประจำตัวรุ่นใหม่สำหรับประชากรข้ามชาติ

